

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế đối với “tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” trong Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022**

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, Ban Pháp chế đã tiến hành họp ngày 19/11/2021 để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và các Báo cáo liên quan đến lĩnh vực Ban Pháp chế được phân công.

Tham dự họp thẩm tra có đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, lãnh đạo các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Công an Tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Qua xem xét các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luận thành viên Ban Pháp chế và đại biểu dự họp; ý kiến giải trình của các Sở, Ngành tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã giải trình làm rõ nhiều ý kiến, đồng thời tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thẩm tra. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

### **1. Thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021**

Trong năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ tốt các địa bàn, mục tiêu trọng yếu, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Tỉnh<sup>1</sup>. Hoàn thành việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tổ chức phát động và ra quân cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh<sup>2</sup>.

Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh được giữ vững, ổn định<sup>3</sup>; đảm bảo trật tự an toàn giao thông được an toàn, thông suốt vào các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng, bảo vệ an toàn các đoàn khách quốc tế, Trung ương đến công tác địa phương; tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm trên cả ba tiêu chí (số vụ, người chết, người bị thương). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới tiếp tục được giữ vững ổn định; chủ động tham gia và phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm

<sup>1</sup> Đại hội TW Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

<sup>2</sup> Tính đến 30/9/2021 đã thu nhận 952.028 hồ sơ cấp căn cước công dân, đã trả 286.652 thẻ căn cước công dân (qua bưu điện 242.592 thẻ).

<sup>3</sup> Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 22,5%; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 96,68%; không phát sinh hình thành băng nhóm hoạt động có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen” được kiểm soát; tội phạm về ma túy được kiểm soát; tấn công mạnh tội phạm ma túy và tệ nạn cờ bạc.

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác đối ngoại được củng cố và mở rộng, giữ vững quan hệ hợp tác hữu nghị khu vực biên giới.

## **2. Đề xuất, kiến nghị năm 2022**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với các giải pháp mà Ủy ban nhân dân Tỉnh trình. Tuy nhiên, để công tác công bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2022 hiệu quả hơn, Ban Pháp chế kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Tập trung xử lý dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp ở các địa phương; chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng ngừa, kiểm chế gia tăng các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Có giải pháp quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng lớp đất mặt; chỉ đạo ngành chức năng sớm xử lý các trường hợp đã vi phạm.

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn để người dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống và sản xuất, kinh doanh.

- Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm (*ma túy, môi trường, trộm cắp, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đánh bạc, buôn lậu, hàng gian, hàng giả,...*).

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với các nội dung được phân công thẩm tra tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X.

Kính trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thảo luận./.

### ***Nơi nhận:***

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Lưu: VT, PC(PVN).

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hữu Đức**